



คำชี้แจงจาก บุ่ง ทะลุวัง กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลทำร้ายร่างกาย

สวัสดิ์ค๊ะ บุ่งเองนะคะ วันนี้บุ่งได้เดินทางไปยังศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อสังเกตการณ์ คำตัดสินในคดี 112 ของ “อดีตสามเณร โพล์ค สหรัฐ สุขคำหล้า” พร้อมกับหยกและเพื่อนๆ ทะลุวัง เพราะวันนี้บุ่งต้องการทราบว่าโพล์คจะได้รับความยุติธรรมในคดีมาตรา 112 หรือไม่ และเนื่องจากโพล์คถูกตัดสินว่ามีความผิด จึงถูกนำตัวไปไว้ที่เรือนจำ หยกและบุ่งถูกขัดขวางไม่ให้เยี่ยมโพล์คเลยไปตะโกนให้กำลังใจ อยู่ที่บริเวณข้างรั้วศาล เจ้าหน้าที่ สองนายเดินเข้ามาพยายามดึงหยกออกจากบริเวณนั้น โดยอ้างว่าจะดำเนินคดีละเมิดอำนาจศาลกับหยกและกล่าวหาว่าหยกบุกรุกพื้นที่ศาล บุ่งจึงดึงเจ้าหน้าที่ไว้ และพยายามกันหยกออกมา แต่เจ้าหน้าที่สองคนใช้กำลังทุบตีเข้าที่แขนและไหล่ของบุ่ง ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ใช้กระบองเหล็กตีที่แขนซ้ายของบุ่ง เหตุการณ์หน้าศาลต่อมาคือตำรวจศาลคนที่ตีบุ่งพยายามใช้มือผลักบุ่งออกให้ห่างและทุบแขนซ้าย เพราะบุ่งต้องการสอบถามชื่อของตำรวจศาลที่คุกคามหยก บุ่งจึงใช้เท้าเตะกลับไปตีหน้าแข้งของตำรวจศาล จากนั้นตำรวจศาลจึงใช้ท่อนเหล็กตีเข้าที่หน้าบุ่ง แต่บุ่งใช้มือกันไว้จึงได้รับบาดเจ็บตามคลิป

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจับตัวบุ่งให้ขึ้นไปบนห้องโถงศาลชั้น 4 โดยอ้างว่าท่านผู้พิพากษาเรียกไปไต่สวน บุ่งไม่ยอมเพราะจะต้องไปทำแผลเนื่องจากมีอาการเจ็บแขนมากและเลือดไหลไม่หยุด มีความพยายามกีดกันจากเจ้าหน้าที่ศาลและตำรวจไม่ให้บุ่งไปโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้มือบีบหน้าอกบุ่ง บุ่งกำลังพิจารณาว่าถ้าหายบาดเจ็บแล้ว จะไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอย่างแน่นอน ทั้งคนที่ตีบุ่งและคนที่ใช้กำลังกักขังหน่วงเหนี่ยวและคนที่สั่งให้จัดการ ซึ่งบุ่งยังไม่ทราบว่าเป็นผู้บริหารระดับไหน และตามที่สื่อประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม “สื่อศาล” ได้รายงานผ่านทวิตเตอร์โดยกล่าวหาว่าหยกและบุ่งพยายามทำคอนเทนต์นั้น เป็นเรื่องโกหก พวกเราเพียงแค่ต้องการให้กำลังใจเพื่อนและถามว่าขาดเหลืออะไร จากนั้นเราก็จะไปซื้ออาหารให้เพื่อนแล้วกลับบ้าน อีกทั้งยังโกหกอีกว่าใช้กระบองตี ทั้งๆที่จริงๆแล้วมีนาคือค้อนเหล็กท่อนยาว ถ้าเรื่องนี้ยังโกหกแล้วเรื่องอื่นคนจะยังเชื่อสื่อศาลได้หรือไม่

บุ่ง ทะลุวัง

19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากกรณีเหตุการณ์บริเวณศาลอาญากรุงเทพใต้

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้ (19 ตุลาคม 2566) จากกรณีเหตุการณ์ บริเวณศาลอาญากรุงเทพใต้ ซึ่งวันนี้มีการพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งศาล ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จากนั้นมีเยาวชนหญิงได้ปั่นร้วเข้ามาในบริเวณศาลอาญากรุงเทพใต้ ทั้งที่ศาลอาญา กรุงเทพใต้ไม่ได้ปิดประตูรั้วหรือห้ามผู้มาติดต่อราชการเข้าแต่อย่างใด และขณะเวลาเกิดเหตุประชาชน ก็ยังเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติ

เมื่อเกิดเหตุเช่นนั้น เจ้าพนักงานตำรวจศาลซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ที่มาติดต่อราชการในขณะนั้น เห็นเหตุการณ์และได้เข้าห้ามปราม เพื่อไม่ให้ปั่นร้วเข้ามา จึงถูกบุคคลหนึ่ง ที่มาพร้อมกับพวกรวม 4 คน เข้ากระชากคอเสื้อเจ้าพนักงานตำรวจศาล จากนั้นกลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้เดินเข้ามาและด่าทอเจ้าหน้าที่ขณะยืนโทรศัพท์รายงานเหตุการณ์และโทรแจ้งตำรวจท้องที่ให้เข้ามา ควบคุมสถานการณ์ ต่อมาบุคคลที่ได้กระชากคอเสื้อเจ้าพนักงานตำรวจศาลก่อนหน้านั้น ได้เดินเข้ามาผลัก หน้าอกเจ้าพนักงานตำรวจศาล เจ้าพนักงานตำรวจศาลจึงเดินถอยออกและพูดห้ามปรามตามยุทธวิธีปฏิบัติ หลายครั้ง แต่บุคคลดังกล่าวยังเดินเข้ามาเตะเจ้าพนักงานตำรวจศาล เจ้าพนักงานตำรวจศาลจึงใช้กระบองชู แต่ก็ไม่หยุดและยังเดินเข้าหาเจ้าพนักงานตำรวจศาลจึงใช้กระบองตีเพื่อระงับเหตุและป้องกันตัว

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์ กลุ่มบุคคลทั้งหมดขอพบผู้บริหารศาล ต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอ้างว่าจะไปทำแผล และเดินออกไปจากศาลทั้งหมด ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่เห็นว่าเป็นสิทธิที่จะไปรักษาตัวจึงมิได้ห้ามปราม และขัดขวางแต่อย่างใด

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนเพิ่มเติมว่า เจ้าพนักงานตำรวจศาลมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องรักษา ความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล ตามหลักสากล เพื่อให้การดำเนินงานของศาลสามารถอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนทุกคนได้สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป จะเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดกล้องวงจรปิดในบริเวณศาลสามารถบันทึกไว้ได้